

การมอบนโยบาย เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่
(No Gift Policy) ของ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗



เมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๕.๐๐ น. เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ได้ประชุมซักซ้อมมอบนโยบายและติดตามการปฏิบัติหน้าที่ในรอบเดือนที่ผ่านมา และประชุมมอบนโยบายตามประกาศ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ของ เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ โดยนางสุกัญญา ที่ปรึกษา นายกเทศมนตรีตำบลเวียงเชียงของ เป็นผู้มอบนโยบาย แก่บุคลากรในสังกัดเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ประกอบด้วยคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง จำนวนทั้งสิ้น ๗๕ คน เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ซึ่งการประชุมครั้งนี้ ได้มีการมอบนโยบายการประกาศเจตนารมณ์ โดยประกาศว่า เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ มุ่งหน้าที่จะบริหารจัดการองค์กรอย่างมีธรรมาภิบาล เพื่อสร้างความศรัทธาและเชื่อมั่นแก่สังคมว่า เทศบาลตำบลเวียงเชียงของ เป็นองค์กรธรรมาภิบาล ในฐานะผู้บริหารเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ จึงขอประกาศเจตจำนงในการปฏิบัติหน้าที่และบริหารงานของแผ่นดิน ด้วยความสำนึกและตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่ จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและตรวจสอบได้ตามแนวทางการส่งเสริมคุณธรรม โดยเพิ่มกำลัง ความสามารถ จะยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานและขอประกาศตนเป็นหน่วยงานที่ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกคน มีเจตนารมณ์ที่จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทั้งในขณะก่อนและหลังปฏิบัติหน้าที่ อันจะส่งผลให้เกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้งในปัจจุบันและอนาคต พร้อมทั้งจะยืนหยัดต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อเป็นการสร้างค่านิยมในเรื่องของความซื่อสัตย์ มุ่งสร้างวัฒนธรรมและโปร่งใส (Organization of Integrity) ให้เข้มแข็งและยั่งยืนและขอแสดงเจตนารมณ์ว่า จะทำหน้าที่นำบุคลากรเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ ให้ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข จะเป็นคนดี มีคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติตนในสัมมาอาชีวะ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นหลักสำคัญ มั่นคง ดำรงตนอยู่ด้วยความมีเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ กล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส ยึดมั่นคุณธรรม จริยธรรม และขอถวายสัตยาจาว่า จะประพฤติตนตามรอยพระยุคลบาท สืบสานพระราชปณิธานรักษาต่อยอดศาสตร์ของพระราชอาผู้ทรงธรรม ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้วยความเพียร อันบริสุทธิ์ ยืนเคียงข้างสุจริตชน เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ของราชอาณาจักรไทยสืบไป และชี้แจงเกี่ยวกับแนวทาง Dos & Don'ts ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้บุคลากรของเทศบาลตำบลเวียงเชียงของ มีคุณธรรมสุจริต อันเป็นหนึ่งในค่านิยมอันพึงปฏิบัติ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกหรือสร้างวัฒนธรรมหรือสร้างให้เจ้าหน้าที่ในการปฏิเสธการรับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่